

## นโยบายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทนิซิเร : คำปฏิญาณของนิซิเร

### — สร้างชุมชนของเราให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัทนิซิเรมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างค่านิยมใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อ การผลิต การขนส่ง และการจัดจำหน่ายอาหาร โดยคำนึงถึงผลกระทบของกิจกรรมเหล่านั้นที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โลกและชุมชนท้องถิ่น

ตลอดจนการเคารพในสิทธิมนุษยชน

เราเปิดเผยรายละเอียดของกิจกรรมเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมการเจรจาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มความโปร่งใส นอกจากนี้

เรายังทำงานเพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืนมากขึ้นด้วยการปฏิบัติตามความรับผิดชอบในฐานะบริษัทที่สนับสนุนนิสัยการกินที่ดีและเพื่อสุขภาพ

การสร้างค่านิยมใหม่ๆ	เราพยายามสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ช่วยแก้ปัญหาที่ลูกค้าและชุมชนของเรากำลังเผชิญอยู่
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง	เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและชุมชนของเราโดยตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย มั่นคง และมีคุณภาพสูง
ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน	เรามุ่งหวังที่จะตระหนักถึงห่วงโซ่อุปทานที่มีจริยธรรมและยั่งยืน ตลอดจนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการสร้างพันธมิตรที่ยั่งยืนและเป็นบวก โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และสภาพการทำงาน
โครงการริเริ่มด้านภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจัดการแหล่งอาหารและน้ำอย่างเหมาะสม
ความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชน	เราทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนของเราและแก้ไขปัญหาสังคมในฐานะนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีส่วนร่วมในการเจรจาและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
ความหลากหลายและการทำงานที่ดี	เราเคารพในความหลากหลายของพนักงานของเรา และมุ่งมั่นที่จะรับรองอาชีพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมและให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง และปรับปรุงสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนเติบโต
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	เรามุ่งมั่นที่จะใช้แนวทางการจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรมผ่านการสนทนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเปิดเผยข้อมูล ในขณะที่พยายามจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและมีการตัดสินใจในการจัดการที่รวดเร็ว
การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรที่สุจริตซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศที่เราดำเนินการอยู่เท่านั้น

	ตลอดจนการบรรเทาผลกระทบของพฤติกรรมและรักษาหลักจรรยาบรรณองค์กรที่ดี
--	---